

Số: /TB-UBND

Tam Đường, ngày 03 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Vũ Xuân Thịnh – Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tả Lèng về việc phát triển du lịch và suu tầm bảo tồn di tích, hiện vật lịch sử cách mạng tại xã Tả Lèng

Ngày 01/8/2022, đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tả Lèng về việc phát triển du lịch và suu tầm bảo tồn di tích, hiện vật lịch sử cách mạng tại xã Tả Lèng. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Dân tộc, Trung tâm Văn hóa TT&TT, Văn phòng HĐND-UBND huyện; đại diện Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể xã Tả lèng.

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo UBND xã Tả Lèng trình bày Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 22/7/2022 của UBND xã về việc Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025, trên địa bàn xã Tả Lèng và ý kiến tham gia thảo luận, đồng chí Vũ Xuân Thịnh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã thống nhất kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Ngay sau cuộc làm việc với Lãnh đạo UBND huyện tháng 7/2022, Thường trực Đảng ủy, UBND xã Tả Lèng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến công tác phát triển du lịch và suu tầm bảo tồn di tích, hiện vật lịch sử cách mạng tại xã Tả Lèng. UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 22/7/2022; Thành lập 01 đoàn khảo sát, gặp gỡ nhân chứng có liên quan đến người nuôi giấu đồng chí Đỗ Đức Lữ (Nguyên Bí thư Đảng bộ huyện Phong Thổ) và một số cán bộ khác làm cách mạng trên địa bàn xã từ năm 1946-1949; khảo sát địa điểm khu nuôi giấu cán bộ (hang cán bộ Lữ) trên địa bàn xã Tả Lèng. Tuy nhiên, một số nội dung trong Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 22/7/2022 của UBND xã Tả Lèng chưa thực sự cụ thể, chưa phân công rõ người, rõ việc, rõ lộ trình; Công tác khảo sát để suu tầm bảo tồn di tích, hiện vật lịch sử cách mạng mới dừng lại ở thông tin ban đầu, chưa mang tính hệ thống, khoa học.

2. Một số nhiệm vụ trong thời gian tới

- Đề nghị Đảng ủy xã Tả Lèng quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thống nhất quan điểm quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch cộng đồng, ngăn cảnh ruộng bậc thang và suu tầm bảo tồn di tích, hiện vật lịch sử cách mạng tại xã Tả Lèng bằng một văn bản (NQ) chỉ đạo của Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ Đảng ủy.

- UBND xã Tả Lèng trên cơ sở những ý kiến đóng góp, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, tập trung xây dựng hoàn thiện kế hoạch Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn:

+ Về việc tìm hiểu di tích, hiện vật nuôi giầu cán bộ cách mạng: Phân công cụ thể người phụ trách, người đi sưu tầm hiện vật, thông tin ở những địa chỉ nào, những ai, tiến độ, mục đích cụ thể, khoa học.

+ Về phát triển du lịch ngắm cảnh ruộng bậc thang: Phân công người phụ trách, lựa chọn rõ địa điểm, quy mô, diện tích, hộ gia đình đang canh tác; Tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ xây dựng hình ảnh ruộng bậc thang theo định hướng của xã để phục vụ thu hút du khách (*Giao phòng Văn hóa – Thông tin tham mưu văn bản chỉ đạo của huyện để làm căn cứ tuyên truyền nhân dân*).

+ Về điểm ngắm cảnh ruộng bậc thang: Cần khảo sát cụ thể các phương án để lựa chọn phương án tối ưu trên cơ sở lợi thế về vị trí, tầm nhìn, thuận lợi giao thông, kết nối với các điểm khác và các vị trí định hướng homestay, du lịch cộng đồng...

+ Về việc lựa chọn các hộ làm Homestay: Cần định hướng tập trung một số hộ ban đầu (từ 5 đến 10 hộ) và các hộ dự kiến phát triển rộng xung quanh. Ưu tiên các hộ có quyết tâm cao, có nguồn lực thực hiện. Các hộ khác không làm Homestay thì định hướng cung cấp các dịch vụ khác phục vụ khách du lịch: thực phẩm, sản phẩm truyền thống...

+ Về điểm du lịch Đồi Thông Tả Lèng: Hiện nay đang hoạt động chưa có hiệu quả, số lượng khách rất ít, nguồn lực đầu tư, định hướng phát triển chưa rõ ràng. Đề nghị Lãnh đạo xã làm việc cụ thể với doanh nghiệp A Sinh để có hướng liên doanh, liên kết hoặc bàn giao toàn bộ cho nhà đầu tư mới (*Có biên bản làm việc cụ thể để làm căn cứ làm việc với các nhà đầu tư khác*).

+ Về việc cử Đoàn thăm quan, học tập kinh nghiệm về phát triển du lịch cộng đồng của xã: Đề nghị xã xem xét về số lượng hộ gia đình tham gia, tập trung vào các hộ có định hướng làm Homestay và các dịch vụ du lịch khác (gửi danh sách về huyện trước ngày 05/8/2022). Đoàn thăm quan, học tập về phải quyết tâm triển khai thực hiện phát triển du lịch và có kết quả cụ thể.

3. Thống nhất thời gian làm việc tiếp theo: Đề nghị Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tả Lèng triển khai cụ thể các nhiệm vụ nêu trên; Thống nhất lịch làm việc để mời Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn vào làm việc dự kiến **ngày 10/8/2022**.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan được biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Như Hợp